



ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร.2739763 โทรสาร 2739408

ฉบับที่ 19/2546

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2546

คลังจัดสัมมนาศูนย์ข้อมูลการคลังท้องถิ่น

กระทรวงการคลังจะจัดสัมมนา เรื่อง ศูนย์ข้อมูลการคลังท้องถิ่น (Local Fiscal Information Center : L-FIC) ในวันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2546 ณ ห้องประชุมปวย อังภากรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยมี ร.อ.สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา

การสัมมนารั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการคลังท้องถิ่น 2. ประสานแนวทางการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูล 3. รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลการคลังท้องถิ่น 4. รับทราบปัญหาด้านการปฏิบัติจัดเก็บข้อมูลด้านรายได้และรายจ่ายของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อนำมาปรับปรุงวิธีการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 5. นำผลของการสัมมนาเสนอต่อคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำหรับกำหนดการ หลังจากพิธีเปิดการสัมมนาแล้ว เป็นการอภิปรายเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของศูนย์ข้อมูลการคลังท้องถิ่น ผู้อภิปรายประกอบด้วย นายเชิดชัย ชันธนะภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นางอรอนงค์ มณีกาญจน์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง และนายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ อาจารย์สถาบันราชภัฏพระนคร ผู้ให้คำปรึกษาและแนะนำโครงการศูนย์ข้อมูลการคลังท้องถิ่น โดยมีนายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารความเสี่ยงด้านการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายการคลัง เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย

ในภาคบ่าย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หรือผู้แทนบรรยาย เรื่อง “นโยบายการกระจายอำนาจการคลังและความสำคัญของฐานข้อมูลในการจัดสรรรายได้ประจำปีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หลังจากนั้นเป็นการอภิปรายเกี่ยวกับแนวทางและความเห็นของผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมจัดทำฐานข้อมูลการคลังท้องถิ่น โดย นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ อาจารย์สถาบันราชภัฏพระนคร ผู้แทนกรุงเทพมหานคร ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนเมืองพัทยา ผู้แทนเทศบาล และผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล

อนึ่ง ศูนย์ข้อมูลการคลังท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลการคลังท้องถิ่น สำหรับการวิเคราะห์ การประมาณการตัวเลขข้อมูลเกี่ยวกับรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดสรรรายได้และเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น